

*

Số 84-HD/ĐUK

HƯỚNG DẪN

quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 161-HD/BTGTU, ngày 20/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới (sau đây gọi là Kế hoạch số 319-KH/TU, Chỉ thị số 25-CT/TW) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối về vị trí, vai trò của việc nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, nắm vững những nội dung tại Kế hoạch số 319-KH/TU, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ nhiệm vụ của mình, nắm vững những nội dung của Kế hoạch số 319-KH/TU để tổ chức thực hiện hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 319-KH/TU được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về

tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Trong đó tập trung các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Mục tiêu

100% thôn, ấp, tổ dân phố có nhân viên y tế được đào tạo tối thiểu 6 tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn, bản của Bộ Y tế vào năm 2025. Mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu (biên chế tại trạm).

- Phân đầu đến năm 2030, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

- 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh (hoặc y sỹ sản nhi); 100% trạm y tế có cán bộ làm công tác dược và cán bộ làm công tác y học cổ truyền đã qua đào tạo.

- Trạm y tế xã thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. Trung tâm y tế huyện (có giường bệnh) thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

1.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lây nhiễm; phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe Nhân dân thông qua các chương trình y tế cộng đồng, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

1.2.2. Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW

- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ; đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khoẻ toàn dân; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các khu phố, thôn, ấp tham gia công tác truyền thông về hoạt động của y tế cơ sở tại địa phương.

1.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động của y tế cơ sở

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; đưa các chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khoẻ, y tế vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm, 10 năm của địa phương.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt hơn nữa về mọi mặt đối với lĩnh vực y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân và củng cố, xây dựng phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Trong đó, chú trọng đến chất lượng lực lượng y tế cơ sở, y tế học đường, y tế cơ quan, công ty, xí nghiệp... góp phần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, quản lý sức khoẻ cá nhân sớm và thường xuyên.

Khuyến khích y tế tư nhân, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khoẻ cá nhân.

- Huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho y tế, khuyến khích mạnh mẽ việc xã hội hoá y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở bao gồm: Mỗi thôn, tổ dân phố có 01 nhân viên y tế hoạt động; mỗi xã, phường, thị trấn có một trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực đóng chân trên địa bàn; mỗi huyện, thành phố có một Trung tâm y tế đa chức năng (y tế dự phòng, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, dân số...); y tế trường học, y tế cơ quan, nông, lâm trường, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp, cụm công nghiệp,...., nhằm bảo đảm cho mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi dịch vụ y tế cơ bản.

- Căn cứ văn bản của cơ quan có thẩm quyền, triển khai thực hiện thống nhất mô hình tổ chức, quản lý đối với Trung tâm y tế cấp huyện theo hướng chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế, dân số, an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn; có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nâng cao chất lượng nguồn lực và tổ chức hoạt động chuyên môn của y tế cơ sở.

- Tổ chức và hoạt động của Trạm y tế phải phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận của người dân, gắn với quản lý toàn diện sức khoẻ cá nhân, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y; gắn với y tế trường học.

1.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở

- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu, vị trí việc làm phù hợp theo quy định; bảo đảm 100% trạm y tế có bác sĩ; đồng thời, bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ theo quy định. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở.

- Thường xuyên quan tâm cử đào tạo, đào tạo lại, đào tạo liên tục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế khu phố, thôn, ấp, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo liên tục, đào tạo qua thực hành, hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở....

Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, hải đảo. Có chính sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực ngành y tế chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ người dân. Ưu tiên đào tạo và sắp xếp bác sĩ về tuyến cơ sở.

Phát triển mạnh các chuyên khoa sâu tại Bệnh viện tỉnh bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết với Bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh hoặc hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho tuyến dưới... nhằm giảm tải cho tuyến trên.

1.2.5. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở theo hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về nâng cao sức khỏe như: Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân; triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đáp ứng các dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; bảo đảm đủ thuốc có chất lượng, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác phòng bệnh và khám, chữa bệnh...

- Đổi mới phương pháp quản lý và cung cấp dịch vụ y tế phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tuyến cơ sở (bác sĩ gia đình), nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe tại cộng đồng. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, hải đảo.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động của y tế cơ sở; triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế và tiếp tục thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện việc liên thông kết nối giữa y tế cơ sở với cơ sở y tế tuyến tỉnh.

1.2.6. Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở

- Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tăng chi cho y tế cơ sở dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn; áp dụng phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản; chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng. Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm.

Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã phù hợp với khả năng, nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương; ưu tiên đầu tư cho Trung tâm y tế các huyện, trạm y tế có cơ sở hạ tầng không bảo đảm theo quy định hoặc đầu tư đã lâu, xuống cấp. Trong đó, tập trung hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo.

- Đẩy mạnh và nâng cao năng lực y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số; trong đó, tăng nguồn vốn ngân sách đầu tư vào công tác y tế dự phòng, góp phần phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm... từ sớm, từ xa.

2. Hình thức quán triệt, tuyên truyền

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể của các tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp.

Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (*Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp*); gắn với thực hiện các phong trào, các dịp kỷ niệm và các hình thức khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Khối

- Hướng dẫn việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 319- KH/TU và Chỉ thị số 25-CT/TW. Nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Theo dõi, kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 319- KH/TU và Chỉ thị số 25-CT/TW đối với các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Tổng hợp kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu.

2. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 319-KH/TU và Chỉ thị số 25-CT/TW bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 319- KH/TU.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối trong báo cáo định kỳ.

Trên đây là hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 319-KH/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, các các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chỉ đạo),
- Cấp ủy, TCCS đảng trực thuộc (th/hiện),
- Lưu Đảng ủy Khối (NTX).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Trần Văn Tám